

# กสร. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ยิ่งใหญ่ กระตุ้นนายจ้าง ลูกจ้าง พัฒนาความปลอดภัยในที่ทำงาน หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ มุ่งสร้างความรู้และกระตุ้นให้นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมพัฒนาให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น หลังเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘

นายพานิช จิตรแจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะจัด“งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘” ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” โดยการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป และยังเป็นเวที สำหรับแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับกิจกรรมในปีนี้อย่างประกอบด้วย นิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์จากการคิดค้นและพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติ และหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้นๆ และนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน การแสดงผลงานและการประกวดกิจกรรมความปลอดภัย การประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยจะมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้ทีมฉุกเฉินเข้าแก้ไขสถานการณ์และให้การช่วยเหลือ อาทิ อาคารก่อสร้างถล่ม รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายพลิกคว่ำ เป็นต้น อีกทั้ง พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยฯ ดีเด่น

นอกจากนี้ยังมีการประชุม APOSHO ๒๙ ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ APOSHO และเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งในรูปแบบของ การสัมมนา และการบรรยายทางวิชาการ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า “ปัจจุบันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานยังคงมีอัตราที่สูง จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ในปี ๒๕๕๕ พบว่ามีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ในทุกกรณี จำนวน ๑๕.๓๗ ราย ต่อลูกจ้าง ๑,๐๐๐ ราย ดังนั้นหากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง จะช่วยลดอัตราการประสบอันตราย ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากการทำงานและที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเวทีระดับโลก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น หลังจากก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย

.....